
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันปราบปราบการทุจริต  
ปีงบประมาณ 2568 

วันที ่5 กพ.2568 เวลา 13.30-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกอ านวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน ่ง 
1. นางอนงค์ รุ่งรัตน์ ประธานฯ 
2. นางไพรินทร์  เถื่อนวรรณา กรรมการ ( คุณกัญญารัตน์ คงประกอบ แทน)  
3. นางสาวสุทธิหญิง ฝอยทอง กรรมการ 
4. นางจุฑารัตน์ ฤทธิ์ฉ่่า กรรมการ 
5. นายรัฐพล  สวัสดิ์รักษา กรรมการ  (คุณน.ส.ปุณชนิกา บุญเลิศ แทน)  
6. นางนิตยา  ราชกิจ กรรมการ 
7. นางสาวสายฝน  สร้อยสด กรรมการ 
8. น.ส.จุไรรัตน ์ ช่านาญไพร กรรมการ 
9. นางสาวอภิชญา   กิติวรรณ กรรมการ (ติดราชการ) 
10. นายพีรพล   ธรรมรักษา กรรมการ 
11. นางสาวปฤชญีน ธัญญเจริญ กรรมการ 
12. นายสุรพงษ์ หงษ์ไทย เลขาคณะกรรมการฯ 
13. นางสุวภัทร พวงสมบัติ ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฯ 
14 นางสาวสมลักษณ์  จะสุพงษ์ ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฯ (ติดราชการ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
      แจ้งหนังสือราชการที่ ผู้อ่านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 มอบหมาย ให้ คกก. ITA  ด่าเนินการ  3 เรื่อง ดังนี้  

1.หนังสือจาก จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งเรื่องแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของ 
จังหวัดนครสวรรค์  เรื่องนี่ ศูนย์ได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2. เรื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  การตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ IIT และ EIT  

3.  เรื่องการจัดกิจกรรม สัปดาห์การให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2568 

รายละเอียดแต่ละเรื่อง น่าไปพิจารณาในวาระเพ่ือพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม     
  - ไม่มีข้อแก้ไข -  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

1. แจ้งผลการส่งหลักฐาน ตัวชี้วัด PI 2.1.1  พบปัญหา บางหน่วยงาน ไม่ประเมิน IIT  ไม่ส่งแผน 
ตามกรอบเวลา ของ Template  พบปัญหา เรื่องการสื่อสาร ในบางหน่วยงาน เช่น งานบริการให้
ค่าปรึกษา  งานทันตกรรม งานเภสัชกรรม  ศูนย์สารสนเทศฯ  
มติท่ประชุม มอบหมายให้ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าว (ประสานคุณปุณชนิกา น าแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง)  

2. การรายงานความก้าวหน้า ผลการด่าเนินตามตัวชี้วัด กพร. 2.1   เดือน มกราคม  ต้องรายงาน
เกี่ยวกับ ผลการจัดท่าผังกระบวนการ ขั้นตอนการรับบริการ ของผู้รับบริการ  คุณสุรพงษ์ ได้ส่ง
รูปภาพแต่ละหน่วยงานให้แล้ว  มอบหมายคุณ สายฝน รวบรวม ส่งรายงานความก้าวหน้า รอบ
เดือน มกราคม  



3. ประเด็น ปรับปรุงระบบการท่างาน ที่เน้น การใช้เทคโนโลยี มาใช้ เดิมมอบหมาย คุณจุไรรัตน์ 
ประสาน เวชระเบียน  เรื่องการจัดท่า OPD card  online  ได้รับค่าตอบว่า ยังไม่มีการ
ด่าเนินงานที่ชัดเจน ว่าจะท่าหรือไม่ ก่าลังปรึกษา หัวหน้าอยู่   ดังนั้นที่ประชุม จึงคิดกิจกรรม
ส่ารอง  
มติ ที่ประชุม   ใช้กิจกรรม การนัดหมายคนไข้ online ของ การตรวจ แมมโมแกรม  มอบหมาย
คุณนิตยา ราชกิจ   รับผิดชอบ ด่าเนินการ  (กิจกรรมนี้ รายงานผลข้อมูล เดือน กรกฎาคม)  

4. ยังพบปัญหา การเสื่อสาร กิจกรรมต่างๆ  ขอให้ คกก. ช่วยกันสื่อสาร กิจกรรมที่ ทีม ได้ท่าหนังสือ
แจ้งเวียนไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  
5. แจ้งผลประเมิน IIT ครั้งที่ 1 ของศูนย์อนามัยที่  3 ในภาพรวม  ดังนี้  

     

 



     มติที่ประชุม   หน่วยงานควรทบทวนจากข้อมูลดิบ ที่คืนข้อมูลให้หน่วยงาน เพ่ือดูว่า เจ้าหน้าที่ที่ประเมิน 
เข้าใจข้อค่าถามมากน้อยเพียงใด และ ควรท่าความเข้าใจข้อค่าถามก่อน ให้เจ้าหน้าที่ประเมิน 
     จะมีการประเมินอีกครั้ง ในรอบที่  2 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

1. ชี้แจง ท่าความเข้าใจข้อค่าถาม IIT  15 ข้อค่าถาม  เพ่ือให้ คณะกรรมการ น่าไปสื่อสารต่อ
ในองค์กร   โดยกลุ่มขับเคลื่อนจะท่าแบบประเมิน IIT  ส่งกลับให้ทุกหน่วยงานประเมิน 
ภายใน 15 ธันวาคม  และให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม  เพ่ือน่า
ข้อมูลมาวางแผน แก้ไขปัญหาในหน่วยงานต่อไป  

มติที่ประชุม  รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การตอบแบบประเมิน EIT    
มอบหมายให้ คกก. จากทุกหน่วยงาน ด่าเนินการส่ง link ให้ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งไว้ 
ในแผน  ด่าเนินการประเมินภายใน 14 กพ. 68  (ควรอธิบายวัตถุประสงค์ ข้อค่าถามให้เค้าเข้าใจก่อน
ท่าการประเมิน)  

2. การตอบแบบประเมิน IIT  
มติที่ประชุม  ให้ ประเมินตามเป้าหมาย ไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 20 ของหน่วยงาน (แจ้งโควตาให้ ตอบ
มากกว่า โควตาได้ )  ให้สิทธิ หัวหน้าหน่วยงาน เลือกบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือตอบแบบสอบถาม 

3. กลุ่มขับเคลื่อน จะแจ้ง link ประเมินให้ในกลุ่ม line ของ คกก. และ กบศ. เพ่ือด่าเนินงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 กพ.68 

4. การจัดกิจกรรม สัปดาห์การให้บริการประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2568 

มติที่ประชุม   คกก. เลือกกิจกรรมการตรวจสแกนข้อเท้า ของงานรังสี  มอบคุณปุณชนิกา ประสาน  
และได้รับแจ้งจากคุณไพรินทร์ มีกิจกรรมเพ่ิมคือ  
1. คลินิกวัคซีนเปิดให้บริการในช่วงเวลา 12-13 น. 
2. ให้บริการเอ็กซเรย์ เคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด  และคุณไพรินทร์  รับไป ส่งข้อมูลทาง link ให้ 

 ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
- แจ้งหน่วยงานที่ต้องการปรับเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงรายขื่อ คกก.ITA  ให้แจ้งชื่อที่คุณสุวภัทร  

ซึ่งตอนนี้ อยู่ระหว่าง การท่าเรื่องปรับค่าสั่ง  
- สรุปกิจกรรม ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากท่า ที่หน่วยงานส่งแผนเข้ามา มีดังนี้คือ  
ปัญหาที่อยากแก้ 

 1.ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  ปลูกผักพอเพียง  
 2.กิจกรรมออมสุข 
 3.กิจกรรมEnergy Healing สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้หัวใจ 7 จักระ 
  ๔. สร้างวินัย  การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา  
 ความดีที่อยากท า 
 1.กิจกรรมจิตอาสา สร้างสุข 
 2.การประหยัดพลังงาน เพื่อองค์กร  
 3.การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประโยชน์อื่นๆ  
  ๔. พัฒนาพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์อนามัยที่ 3  

 
   
   



        นายสุรพงษ์ หงษ์ไทย  
             (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
 
 

นางอนงค์ รุ่งรัตน์ 
     (ผู้รับรองรายงานการประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการประชุม  
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


